



CITY OF DALLAS

**THÔNG BÁO BẦU CỬ
THÀNH PHỐ DALLAS
NGÀY 4 THÁNG MƯỜI MỘT, 2014**

TIỂU BANG TEXAS §
CÁC QUẬN DALLAS, §
COLLIN VÀ DENTON §
THÀNH PHỐ DALLAS §

GỬI CÁC CỬ TRI CƯ DÂN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH PHỐ DALLAS, TEXAS:

THEO ĐÂY CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong phạm vi Thành Phố Dallas, Texas, vào Thứ Ba, ngày 4 tháng Mười Một 2014, từ 7:00 sáng tới 7:00 tối, như qui định trong Sắc Lệnh số 29376 yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử, được hội đồng thành phố của Thành phố Dallas, Texas thông qua, như qui định dưới đây và được đưa vào tài liệu này cho mọi mục đích. Cuộc bầu cử đặc biệt là để quyết định có phê chuẩn các phần tu chỉnh Hiến Chương Thành Phố Dallas hay không.

ĐỂ LÀM CHỨNG ĐIỀU NÀY, theo đây tôi ký tên theo đúng qui định và đóng con dấu của Thành phố Dallas, Texas, vào hôm nay, ngày 8 tháng Mười, 2014.

Rosa A. Rios, Thư Ký Thành Phố
Để biết thêm thông tin, gọi số 214-670-3738

SẮC LỆNH SỐ 29376 (MỘT PHẦN)

Sắc lệnh yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt tại thành phố Dallas vào ngày 4 tháng Mười Một, 2014 để quyết định có phê chuẩn các phần tu chỉnh Hiến Chương Thành Phố Dallas hay không; tăng mức lương của các ủy viên hội đồng lên \$60,000; tăng mức lương của thị trưởng lên \$80,000; xóa bỏ qui định hội đồng thành phố họp hàng tuần; cho phép các ủy viên hội đồng bỏ phiếu trắng nếu luật pháp qui định; nói rõ khi nào thị trưởng và phó thị trưởng đương nhiệm có thể miễn nhiệm các nhiệm vụ cụ thể của thị trưởng; nghiêm cấm các chánh án tòa án thành phố và các thành viên ủy ban và thành viên hội đồng tranh cử vào các chức vụ khác trong nhiệm kỳ mà họ được bổ nhiệm; xóa bỏ qui định cấm nhân viên chính quyền thành phố tranh cử vào vị trí công chức qua tuyển cử; yêu cầu các bản quyết toán tài chánh hàng năm của thành phố phải được kiểm toán hàng năm bởi một hãng kế toán công cộng có đăng ký hoạt động; yêu cầu phải ký thác ngay các khoản tiền thành phố nhận được; tu chỉnh thủ tục tái phân khu bầu cử; cách chức các chánh án tòa án thành phố tranh cử vào chức vụ trong chính phủ; yêu cầu kiểm toán viên thành phố đệ trình ngân sách trực tiếp cho hội đồng thành phố; cho phép hội đồng thành phố thông báo theo hình thức khác thay vì thông báo qua thư về các tu chỉnh các qui định giới hạn liên quan tới các viên chức và nhân viên thành phố và miễn cho các thành viên ủy ban và thành viên hội đồng một số giới hạn giới tính và cách thể hiện giới tính, các đặc điểm di truyền, quốc gia nơi xuất thân, tình trạng khuyết tật, hoặc tình trạng tham gia quân ngũ hoặc tình trạng cựu chiến binh; qui định các kế hoạch đề nghị phát hành trái phiếu trong lá phiếu ghi rõ số tiền hoàn trả ước tính, bao gồm cả tiền vốn và lãi suất và mục đích của các trái phiếu đó; ghi rõ việc phê chuẩn sắc lệnh hoặc nghị quyết không được coi như là ký hợp đồng với thành phố; sửa đổi kiện mới được quyền bỏ phiếu; qui định việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử cho thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm và hệ thống bỏ phiếu trên máy điện toán cho thủ tục bỏ phiếu vào ngày bầu cử và bỏ phiếu sớm qua thư; qui định các địa điểm bỏ phiếu sớm; qui định ủy ban phụ trách lá phiếu bầu sớm để xử lý số phiếu bầu sớm; qui định thông báo về cuộc bầu cử đặc biệt; và cho biết ngày có hiệu lực.

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỦA THÀNH PHỐ DALLAS, TEXAS, RA LỆNH NHƯ SAU:

MỤC 1. Một cuộc bầu cử đặc biệt được lệnh tổ chức trong thành phố Dallas vào thứ Ba, ngày 4 tháng Mười Một, 2014, từ 7:00 sáng tới 7:00 tối, để đệ trình cho các cử tri hội đủ điều kiện của thành phố một số kế hoạch đề nghị về việc có nên tu chỉnh Hiến Chương Thành Phố Dallas hay không. Các đề xuất sửa đổi sẽ chỉ ảnh hưởng tới các mục ghi dưới đây.

MỤC 2. Phải sử dụng các hệ thống bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu trên máy điện toán để bỏ phiếu vào ngày tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt chiếu theo các điều khoản qui định của Bộ Luật Tuyển Cử Texas, như được tu chỉnh, và cử tri sẽ bỏ phiếu bằng lá phiếu chính thức được biên soạn theo cách thức cho phép cử tri bỏ phiếu "Thuận" hoặc "Chống" các kế hoạch đề nghị đệ trình, và các kế hoạch đề nghị được trình bày trong lá phiếu chính thức dưới dạng như sau:

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ 1

Yêu Cầu Công Bố Thêm Thông Tin trong Lá Phiếu cho Các Chương Trình Trái Phiếu.

Có nên tu chỉnh Chương XXI, Mục 2 của Hiến Chương Thành Phố Dallas để yêu cầu lá phiếu biểu quyết phê chuẩn chương trình trái phiếu phải ghi số tiền cho phép phát hành trái phiếu, số tiền ước tính hoàn trả nợ, bao gồm cả tiền vốn và lãi suất dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại, và mục đích của các trái phiếu đó hay không?

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ 2

Tu Chỉnh Các Giới Hạn đối với các Viên Chức và Nhân Viên Thành Phố và miễn cho các Thành Viên Ủy Ban và các Thành Viên Hội Đồng Một Số Giới Hạn Liên Quan Tới Hợp Đồng Thành Phố.

Có nên tu chỉnh Chương XXII, Mục 11 của Hiến Chương Thành Phố Dallas, nghiêm cấm các viên chức và nhân viên thành phố có cổ phần trong các hợp đồng với thành phố, để miễn quyền sở hữu đối với cổ phần không quá 10 phần trăm trong quỹ hỗ tương hoặc quỹ chung; miễn các hợp đồng không được thương lượng cho các dịch vụ tổng quát của thành phố hoặc các quyền lợi nếu các dịch vụ hoặc các quyền lợi đó được cung cấp cho nhân viên hoặc viên chức thành phố đó theo các điều kiện tương tự như dành cho công chúng; và miễn cho các thành viên ủy ban và thành viên hội đồng, nhưng yêu cầu họ phải chấp hành các điều khoản qui định về mâu thuẫn quyền lợi và đạo đức trong luật tiểu bang hoặc bộ luật thành phố hay không?

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ 3

Cho Phép Áp Dụng Một Số Thay Đổi đối với Sơ Đồ Hệ Thống Đường Xá mà Không Cần Phải Gửi Thông Báo Qua Đường Bưu Điện tới cho các Chủ Sở Hữu Bất Động Sản Liên Kề.

Có nên tu chỉnh Chương XV, Mục 8 của Hiến Chương Thành Phố Dallas để cho phép áp dụng các thay đổi đối với Sơ Đồ Hệ Thống Đường Xá ảnh hưởng tới bất kỳ khu vực nào rộng hơn một dặm vuông và không làm tăng hạng mục quy mô của một con đường sẽ được thông báo qua hình thức thông báo thay thế khác đã được hội đồng thành phố cho phép hay không?

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ 4

Tu Chỉnh Điều Khoản Qui Định Cấm Phân Biệt Đối Xử về Công Ăn Việc Làm trong Chính Quyền Thành Phố.

Có nên tu chỉnh Chương XVI, Mục 16(a) của Hiến Chương Thành Phố Dallas để bổ sung thêm các hạng mục màu da, tuổi, tình trạng hôn nhân, xu hướng tính dục, nhận dạng giới tính và cách thể hiện giới tính, các đặc điểm di truyền, quốc gia nơi xuất thân, tình trạng khuyết tật, tình trạng tham gia quân ngũ hoặc tình trạng cựu chiến binh vào qui định cấm phân biệt đối xử về công ăn việc làm trong chính quyền thành phố hay không?

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ 5

Yêu Cầu Hội Đồng Thành Phố Ấn Định Luôn Mức Ngân Sách Hàng Năm cho Kiểm Toán Viên Thành Phố.

Có nên tu chỉnh Chương XI, Mục 2 của Hiến Chương Thành Phố Dallas để yêu cầu Hội Đồng Thành Phố phải ấn định luôn mức ngân quỹ hàng năm cho văn phòng kiểm toán viên thành phố, thay vì là một phần trong ngân sách của trường ban quản lý thành phố hay không?

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ 6

Thay Đổi Quy Trình Tái Phân Khu Bầu Cử.

Có nên tu chỉnh Chương IV, Mục 5 của Hiến Chương Thành Phố Dallas để sửa đổi qui trình tái phân khu bầu cử để qui định vấn đề bổ nhiệm ủy ban tái phân khu bầu cử sau khi có dữ liệu điều tra dân số mười năm một lần của liên bang; yêu cầu một người được chỉ định vào ủy ban tái phân khu bầu cử phải là cử tri đăng ký bỏ phiếu; thiết lập các qui định hướng dẫn về vẽ đường ranh giới của địa hạt; nghiêm cấm ủy viên hội đồng thành phố tiếp xúc với các ủy viên ủy ban tái phân khu bầu cử về qui trình tái phân khu, trừ trong các cuộc họp công khai; và yêu cầu phải có văn bản giải thích, thông báo công khai 72 giờ, và ba phần tư số phiếu ủng hộ cho hội đồng thành phố chỉnh sửa bản đồ địa hạt theo đề xuất của ủy ban tái phân khu bầu cử hay không?

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ 7

Các Chánh Án Tòa Án Thành Phố và Các Thành Viên Ủy Ban và Thành Viên Hội Đồng Phải Từ Chức nếu Tranh Cử vào các Chức Vụ Khác.

Có nên tu chỉnh Chương III, Mục 17 và Chương VIII, Mục 4A của Hiến Chương Thành Phố Dallas để nói rõ qui định cấm tranh cử vào các chức vụ khác áp dụng cho các chánh án tòa án thành phố, tất cả các thành viên ủy ban và thành viên hội đồng, trong đó bao gồm các thành viên ủy ban quản trị cơ quan Vận Chuyển Tốc Hành Khu Vực Dallas (DART) và các thành viên ủy ban quản trị Phi Trường Quốc Tế Dallas/Fort Worth (DFW); và giải thích rõ rằng chánh án tòa án thành phố đương nhiên từ chức nếu vị chánh án đó tuyên bố sẽ tham gia tranh cử vào một chức vụ tuyển cử hay không?

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ 8

Tăng Mức Lương của Thị Trưởng và các Thành Viên Hội Đồng.

Có nên tu chỉnh Chương III, Mục 4(a) của Hiến Chương Thành Phố Dallas để tăng mức lương của các thành viên hội đồng lên \$60,000, bắt đầu có hiệu lực kể từ sau khi các thành viên hội đồng thành phố tuyên thệ vào tháng Sáu 2015, và mức lương của thị trưởng lên \$80,000, bắt đầu có hiệu lực sau lễ tuyên thệ với tư cách thị trưởng của một người không giữ chức thị trưởng vào ngày 4 tháng Mười Một, 2014 hay không?

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ 9

Các Tu Chính Kỹ Thuật để Tuân Thủ Luật Tiểu Bang, Bộ Luật Thành Phố, và Các Phương Thức Thực Tế, Hiệu Chính Các Thuật Ngữ; chữa Lỗi Chính Tả; Giải Thích Rõ Nội Dung; và Hiệu Chính Các Phần Tham Chiếu Chéo.

Có nên tu chỉnh Chương III, Mục 6; Chương III, Mục 10; Chương III, Mục 11; Chương III, Mục 17; Chương III, Mục 19; Chương III, Mục 20; Chương XI, Mục 4; Chương XI, Mục 5; Chương XI, Mục 6; Chương XI, Mục 8; Chương XI, Mục 11; Chương XI, Mục 13; Chương XV, Mục 1(2); Chương XV, Mục 7; Chương XVI, Mục 12(a), Chương XVI, Mục 12(c); Chương XVI, Mục 16(d); Chương XIX, Mục 1; Chương XX, Mục 2; Chương XX, Mục 11; Chương XXII, Mục 1; Chương XXII, Mục 11; và Chương XXIV, Mục 13(a) của Hiến Chương Thành Phố Dallas để tuân thủ luật tiểu bang, tuân thủ bộ luật thành phố, phù hợp với các cách làm thực tế, hiệu chỉnh các thuật ngữ, chữa lỗi chính tả, giải thích rõ nội dung trình bày, hiệu chỉnh các tham chiếu chéo, và các phần tu chỉnh chuyên môn khác hay không?

MỤC 3. Cuộc bầu cử phải được các thành phố có thẩm quyền của Tiểu Bang Texas tổ chức và tiến hành theo cách thức qui định trong điều luật áp dụng cho việc tổ chức các cuộc bầu cử hiến chương thành phố phiếu chính thức, cùng với các tài liệu tuyển cử khác, như qui định trong Bộ Luật Tuyển Cử Texas, bản tu chỉnh, phải được in bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và phải có các điều khoản qui định, các ký hiệu đánh dấu, và ngôn ngữ trình bày theo đúng qui định của luật pháp.

MỤC 4. Ranh giới của các phân khu bầu cử nơi tổ chức cuộc bầu cử được qui định trong Sắc Lệnh số 20231, như được tu chỉnh bởi Sắc Lệnh số 20741, 21350, 21579, 22343, 22693, 23348, 24800, 25696, 27484, 28147, 28937, và 29375. Các địa điểm bỏ phiếu tại các phân khu bầu cử được liệt kê dưới đây.

MỤC 5. Mỗi cử tri phải bỏ phiếu trong phân khu bầu cử nơi cử tri đó cư ngụ, và chỉ có các cử tri cư dân hội đủ điều kiện mới được quyền bỏ phiếu.

MỤC 6. Người hội đủ điều kiện bỏ phiếu và cư ngụ trong thành phố Dallas, nhưng không thuộc bất kỳ phân khu nào qui định trong Sắc Lệnh số 20231, như được tu chỉnh bởi Sắc Lệnh số 20741, 21350, 21579, 22343, 22693, 23348, 24800, 25696, 27484, 28147, 28937, và 29375 có thể bỏ phiếu trong phân khu bầu cử gần nơi cư trú của người đó nhất, và vì mục đích đó, nơi cư trú của người này sẽ được coi là nằm trong phân khu bầu cử của thành phố đó. Người đăng ký bỏ phiếu tại một phân khu bầu cử của thành phố nhưng có nơi cư trú không nằm trong thành phố Dallas, sẽ không hội đủ điều kiện được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt, ngay cả khi người đó có thể sở hữu bất động sản phải đóng thuế trong thành phố.

MỤC 7. Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử theo qui định của Bộ Luật Tuyển Cử Texas, bản tu chỉnh. Các lá phiếu bầu sớm qua thư sẽ được kiểm phiếu bằng hệ thống bỏ phiếu trên máy điện toán theo qui định của Bộ Luật Tuyển Cử Texas, bản tu chỉnh. Thủ tục bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành tại các địa điểm chính sau đây và tại các địa điểm khác vào các ngày giờ qui định dưới đây.

Dallas County Records Building
509 Main Street
Dallas, Texas 75202

Collin County Elections Administration Office
2010 Redbud Boulevard, Suite 102
McKinney, Texas 75069

Denton County Elections Administration Office
701 Kimberly Drive
Denton, Texas 76208

MỤC 8. Đơn xin lá phiếu bầu qua thư phải tới nơi trễ nhất là cuối giờ làm việc ngày thứ Ba, 28 tháng Mười, 2014. Đơn xin lá phiếu bầu sớm và sẽ bầu qua thư phải được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Early Voting Clerk

Dallas County Elections Department
2377 N. Stemmons Freeway, Suite 820
Dallas, Texas 75207

Collin County Elections Administration Office
2010 Redbud Boulevard, Suite 102
McKinney, Texas 75069

Denton County Elections Administration Office
701 Kimberly Drive
Denton, Texas 76208

MỤC 9. Các lá phiếu bầu sớm sẽ được kiểm phiếu bởi một ủy ban phụ trách phiếu bầu sớm được thành lập theo qui định của Bộ Luật Tuyển Cử Texas, bản tu chỉnh.

MỤC 10. Thị trưởng sẽ thông báo về cuộc bầu cử đặc biệt bằng cách cho đăng thông báo đó trong một tờ báo lưu hành trong phạm vi thành phố và niêm yết trên bảng tin thông báo hợp công khai của thành phố theo qui định của luật tiểu bang hiện hành về thông báo bầu cử hiến chương.

MỤC 11. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được phê chuẩn và công bố chiếu theo các điều khoản qui định của Hiến Chương Thành Phố Dallas, và được qui định như vậy.

CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU

Các địa điểm sau đây sẽ được sử dụng làm địa điểm bỏ phiếu cho các phân khu bầu cử của Thành Phố Dallas vào Ngày Bầu Cử, ngày 4 tháng Mười Một, 2014. Địa điểm bỏ phiếu có thể thay đổi nếu không có sẵn địa điểm. Danh sách mới nhất các địa điểm bỏ phiếu hiện có tại Văn Phòng Thư Ký Thành Phố, quý vị cũng có thể kiểm tra tình trạng của bất kỳ địa điểm cụ thể nào bằng cách gọi văn phòng Thư Ký Thành Phố tại số (214) 670-3738 hoặc truy cập website của Thư Ký Thành Phố tại <http://www.ci.dallas.tx.us/cso/elections.html>.

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
1	3008	Dallas County Courthouse - Allen	600 Commerce	Dallas	75202
1	3032	James Bowie Elementary School-DISD	330 N. Marsalis	Dallas	75203
1	3084	James Bowie Elementary School-DISD	330 N. Marsalis	Dallas	75203
1	3094	James Bowie Elementary School-DISD	330 N. Marsalis	Dallas	75203
1	4035	Academy Of Dallas School	2324 S. Vernon	Dallas	75224
1	4036	The Union Church	3410 S. Polk St.	Dallas	75224
1	4038	Harrell Budd Elementary School	2121 S. Marsalis Ave.	Dallas	75216
1	4055	Leslie Stemmons Elementary School	2727 Knoxville St.	Dallas	75211
1	4056	Palabra De Vida	2550 W. Illinois Ave.	Dallas	75233
1	4061	Mountain View Church Of Christ	4111 W. Illinois Ave.	Dallas	75211
1	4062	Lelia P. Cowart Elementary School	1515 S. Ravinia	Dallas	75211
1	4063	Elmwood El Buen Samaritano United Methodist Church	1220 Newport Ave.	Dallas	75224
1	4066	Anson Jones Elementary School	3901 Meredith	Dallas	75211
1	4067	George Peabody Elementary School	3101 Raydell Pl.	Dallas	75211
1	4068	Lida Hooe Elementary School	2419 Gladstone	Dallas	75211
1	4069	Winnetka Elementary School	1151 S. Edgefield Ave.	Dallas	75208
1	4070	John F. Peeler Elementary School	810 S. Llewellyn	Dallas	75208
1	4071	Dallas County Sub-Courthouse	410 S. Beckley	Dallas	75203
1	4072	Dallas County Sub-Courthouse	410 S. Beckley	Dallas	75203
1	4073	Preparing The Way Ministries	2442 W. Jefferson Blvd.	Dallas	75211
1	4074	Sunset High School	2120 W. Jefferson Blvd.	Dallas	75208
1	4075	John H. Reagan School	201 N. Adams Ave.	Dallas	75208
1	4076	Stevens Park Elementary School	2615 W. Colorado Blvd.	Dallas	75211
1	4077	Rosemont Elementary School	719 N. Montclair Ave.	Dallas	75208
1	4078	James Hogg Elementary School	1144 N. Madison Ave.	Dallas	75208
1	4079	Kessler Park United Methodist Church	1215 Turner Ave.	Dallas	75208
1	4080	James Hogg Elementary School	1144 N. Madison Ave.	Dallas	75208
1	4107	Harrell Budd Elementary School	2121 S. Marsalis Ave.	Dallas	75216
1	4113	Mountain View Church Of Christ	4111 W. Illinois Ave.	Dallas	75211
1	4114	Lelia P. Cowart Elementary School	1515 S. Ravinia	Dallas	75211
1	4115	James Hogg Elementary School	1144 N. Madison Ave.	Dallas	75208
1	4300	Cockrell Hill City Hall	4125 W. Clarendon Dr.	Cockrell Hill	75211
2	1014	Multiple Careers Magnet Center	4528 Rusk Ave.	Dallas	75204
2	1015	Multiple Careers Magnet Center	4528 Rusk Ave.	Dallas	75204
2	1018	Ben Milam Elementary School - Dallas ISD	4200 McKinney Ave.	Dallas	75205
2	1069	Grace United Methodist Church	4105 Junius St.	Dallas	75246
2	1070	Grace United Methodist Church	4105 Junius St.	Dallas	75246
2	1073	Junius Heights Baptist Church	5429 Reiger Ave.	Dallas	75214
2	1074	Samuell Grand Recreation Center	6200 E. Grand Ave.	Dallas	75223
2	1075	Samuell Grand Recreation Center	6200 E. Grand Ave.	Dallas	75223
2	1078	Bayles Elementary School	2444 Telegraph	Dallas	75228
2	1112	Junius Heights Baptist Church	5429 Reiger Ave.	Dallas	75214
2	1119	St. Luke Community United Methodist Church	5710 E. R. L. Thornton	Dallas	75223
2	1120	Robert E. Lee Elementary School - Dallas ISD	2911 Delmar Ave.	Dallas	75206
2	1122	Grace United Methodist Church	4105 Junius St.	Dallas	75246
2	1130	Multiple Careers Magnet Center	4528 Rusk Ave.	Dallas	75204
2	1131	Grace United Methodist Church	4105 Junius St.	Dallas	75246

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
2	1132	Grace United Methodist Church	4105 Junius St.	Dallas	75246
2	2034	Henry W. Longfellow Middle School	5314 Boaz	Dallas	75209
2	2200	John S. Bradfield Elementary School	4300 Southern	Dallas	75205
2	3005	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
2	3006	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
2	3008	Dallas County Courthouse - Allen	600 Commerce	Dallas	75202
2	3010	Exall Park Recreation Center	1355 Adair St.	Dallas	75204
2	3011	St. Edwards Catholic Church	4033 Elm St.	Dallas	75226
2	3016	Bill J. Priest Institute	1402 Corinth St.	Dallas	75215
2	3019	James Madison High School	3000 MLK Blvd.	Dallas	75215
2	3020	Irma Rangel-Young Women's School	1718 Robert B. Cullum Blvd.	Dallas	75210
2	3089	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
2	3090	St. Edwards Catholic Church	4034 Elm St.	Dallas	75226
2	3094	James Bowie Elementary School-DISD	330 N. Marsalis	Dallas	75203
2	4009	David G. Burnet Elementary School	3201 Kinkaid Dr.	Dallas	75220
2	4010	Stephen Foster Elementary School	3700 Clover Ln.	Dallas	75220
2	4011	Stephen Foster Elementary School	3700 Clover Ln.	Dallas	75220
2	4014	Sudie Williams Elementary School	4518 Pomona	Dallas	75209
2	4015	North Park Community Development Corporation	4619 W. University Blvd.	Dallas	75209
2	4016	K. B. Polk Center	6911 Victoria	Dallas	75209
2	4017	Maple Lawn Elementary School	3120 Inwood Rd.	Dallas	75235
2	4018	Maple Lawn Elementary School	3120 Inwood Rd.	Dallas	75235
2	4019	Arlington Park Recreation Center	1505 Record Crossing	Dallas	75235
2	4020	Maple Lawn Elementary School	3120 Inwood Rd.	Dallas	75235
2	4021	Bethany Presbyterian Church	4523 Cedar Springs	Dallas	75219
2	4022	Esperanza Medrano Elementary School	2221 Lucas Dr.	Dallas	75219
2	4023	Arlington Park Recreation Center	1505 Record Crossing	Dallas	75235
2	4032	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
2	4033	Dallas Fire Station #1	1901 Irving Blvd.	Dallas	75207
2	4086	Grauwylar Park Recreation Center	7780 Harry Hines Blvd.	Dallas	75235
2	4087	Bachman Therapeutic Recreation Center	2750 Bachman Dr.	Dallas	75220
2	4088	Bachman Therapeutic Recreation Center	2750 Bachman Dr.	Dallas	75220
2	4100	Esperanza Medrano Elementary School	2221 Lucas Dr.	Dallas	75219
2	4102	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
2	4103	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
2	4104	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
2	4105	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
2	4118	Grauwylar Park Recreation Center	7780 Harry Hines Blvd.	Dallas	75235
2	4119	Bachman Therapeutic Recreation Center	2750 Bachman Dr.	Dallas	75220
2	4120	Bachman Therapeutic Recreation Center	2750 Bachman Dr.	Dallas	75220
3	3001	T. W. Browne Middle School	3333 Sprague	Dallas	75233
3	3002	T. W. Browne Middle School	3333 Sprague	Dallas	75233
3	3003	T. W. Browne Middle School	3333 Sprague	Dallas	75233
3	3004	Daniel Webster Elementary School	3815 S. Franklin	Dallas	75233
3	3050	H.I. Holland Elementary School @ Lisbon	4203 S. Lancaster Rd.	Dallas	75216
3	3051	Fountain of Living Word Church	2543 E. Ledbetter Dr.	Dallas	75216
3	3053	Thurgood Marshall Recreation Center	5150 Mark Trail Way	Dallas	75232
3	3054	William Hawley Atwell Law Academy	1303 Reynoldston St.	Dallas	75232
3	3055	Adelle Turner Elementary School	5505 S. Polk St.	Dallas	75232
3	3056	Mark Twain Vanguard	724 Green Cove Ln.	Dallas	75232
3	3057	T. G. Terry Elementary School	6661 Greenspan Ave.	Dallas	75232
3	3058	T.L. Marsalis Elementary School	5640 S. Marsalis Ave.	Dallas	75241
3	3059	St. Luke Presbyterian Church	5915 Singing Hills Dr.	Dallas	75241
3	3060	R.L. Thornton Elementary School	6011 Old Ox Rd.	Dallas	75241
3	3061	New Tech High School @ A. Maceo Smith	3030 Stag Rd.	Dallas	75241
3	3063	Ronald E. McNair Elementary School	3150 Bainbridge Ave.	Dallas	75237
3	3077	Park in the Woods Recreation Center	6801 Mountain Creek Pkwy.	Dallas	75249
3	3078	Park in the Woods Recreation Center	6801 Mountain Creek Pkwy.	Dallas	75249
3	3088	Daniel Webster Elementary School	3815 S. Franklin	Dallas	75233

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
3	3092	Thurgood Marshall Recreation Center	5150 Mark Trail Way	Dallas	75232
3	3098	H.I. Holland Elementary School @ Lisbon	4203 S. Lancaster Rd.	Dallas	75216
3	4026	Eladio R. Martinez Learning Center	4500 Bernal	Dallas	75212
3	4027	Eladio R. Martinez Learning Center	4500 Bernal	Dallas	75212
3	4050	Park in the Woods Recreation Center	6801 Mountain Creek Pkwy.	Dallas	75249
3	4052	Bilhartz Elementary School - Gym	6700 Wandt Dr.	Dallas	75236
3	4053	Arnold Middle School	1204 E. Marshall Dr.	Grand Prairie	75051
3	4054	Leslie Stemmons Elementary School	2727 Knoxville St.	Dallas	75211
3	4055	Leslie Stemmons Elementary School	2727 Knoxville St.	Dallas	75211
3	4056	Palabra De Vida	2550 W. Illinois Ave.	Dallas	75233
3	4059	Charley Taylor Recreation Center	601 E. Grand Prairie Rd.	Grand Prairie	75051
3	4060	Nancy Jane Cochran Elementary School	6000 Keeneland Pkwy.	Dallas	75211
3	4065	Arcadia Park Elementary School	1300 N. Justin Ave.	Dallas	75211
3	4066	Anson Jones Elementary School	3901 Meredith	Dallas	75211
3	4067	George Peabody Elementary School	3101 Raydell Pl.	Dallas	75211
3	4076	Stevens Park Elementary School	2615 W. Colorado Blvd.	Dallas	75211
3	4090	Leslie Stemmons Elementary School	2727 Knoxville St.	Dallas	75211
3	4093	Leslie Stemmons Elementary School	2727 Knoxville St.	Dallas	75211
3	4111	Leslie Stemmons Elementary School	2727 Knoxville St.	Dallas	75211
3	4112	Leslie Stemmons Elementary School	2727 Knoxville St.	Dallas	75211
3	4113	Mountain View Church of Christ	4111 W. Illinois Ave.	Dallas	75211
3	4300	Cockrell Hill City Hall	4125 W. Clarendon Dr.	Cockrell Hill	75211
4	3016	Bill J. Priest Institute	1402 Corinth St.	Dallas	75215
4	3033	Greater Mt. Pleasant Baptist Church	1403 Morrell Ave.	Dallas	75216
4	3034	Greater Mt. Pleasant Baptist Church	1403 Morrell Ave.	Dallas	75216
4	3035	F. D. Roosevelt High School	525 Bonnie View Dr.	Dallas	75203
4	3036	F. D. Roosevelt High School	525 Bonnie View Dr.	Dallas	75203
4	3037	The Way, The Truth & The Light Christian Church	1702 Denley Dr.	Dallas	75216
4	3038	The Way, The Truth & The Light Christian Church	1702 Denley Dr.	Dallas	75216
4	3039	Oliver W. Holmes Middle School	2001 E. Kiest	Dallas	75216
4	3040	Good Street Baptist Church	3110 Bonnie View Rd.	Dallas	75216
4	3041	Christ for the Nations Institute Student Center	444 Fawn Ridge Dr.	Dallas	75224
4	3042	John Neely Bryan Elementary School	2001 Deer Path Dr.	Dallas	75216
4	3043	John Neely Bryan Elementary School	2001 Deer Path Dr.	Dallas	75216
4	3044	W. W. Bushman Elementary School	4200 Bonnie View Rd.	Dallas	75216
4	3046	John W. Carpenter Elementary School	2121 Tosca Ln.	Dallas	75224
4	3047	Christ for the Nations Institute Student Center	444 Fawn Ridge Dr.	Dallas	75224
4	3048	South Oak Cliff High School	3601 S. Marsalis Ave.	Dallas	75216
4	3049	Clara Oliver Elementary School	4010 Idaho Ave.	Dallas	75216
4	3050	H.I. Holland Elementary School @ Lisbon	4203 S. Lancaster Rd.	Dallas	75216
4	3051	Fountain of Living Word Church	2543 E. Ledbetter Dr.	Dallas	75216
4	3052	Elisha M. Pease Elementary School	2914 Cummings St.	Dallas	75216
4	3054	William Hawley Atwell Academy	1303 Reynoldston St.	Dallas	75232
4	3056	Mark Twain Vanguard	724 Green Cove Ln.	Dallas	75232
4	3057	T. G. Terry Elementary School	6661 Greenspan Ave.	Dallas	75232
4	3058	T. L. Marsalis Elementary School	5640 S. Marsalis Ave.	Dallas	75241
4	3059	St. Luke Presbyterian Church	5915 Singing Hills Dr.	Dallas	75241
4	3061	New Tech High School @ A. Maceo Smith	3030 Stag Rd.	Dallas	75241
4	3072	Tommie Allen Recreation Center	7071 Bonnie View Dr.	Dallas	75241
4	3097	Clara Oliver Elementary School	4010 Idaho Ave.	Dallas	75216
4	3098	H.I. Holland Elementary School @ Lisbon	4203 S. Lancaster Rd.	Dallas	75216
4	4036	The Union Church	3410 S. Polk St.	Dallas	75224
4	4037	The Union Church	3410 S. Polk St.	Dallas	75224
4	4038	Harrell Budd Elementary School	2121 S. Marsalis Ave.	Dallas	75216
4	4039	Bexar Street Baptist Church	2018 S. Marsalis Ave.	Dallas	75216
4	4040	Roger Q. Mills Elementary School	1515 Lynn Haven	Dallas	75216
4	4041	Bexar Street Baptist Church	2018 S. Marsalis Ave.	Dallas	75216
4	4043	The Union Church	3410 S. Polk St.	Dallas	75224
4	4044	Clinton P. Russell Elementary School	3031 S. Beckley	Dallas	75224

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
4	4046	Clinton P. Russell Elementary School	3031 S. Beckley	Dallas	75224
4	4047	Boude Storey Middle School	3000 Maryland Ave.	Dallas	75216
4	4048	Clinton P. Russell Elementary School	3031 S. Beckley	Dallas	75224
4	4057	Kiest Recreation Center	3080 Hampton Rd.	Dallas	75224
4	4058	Kiest Recreation Center	3080 Hampton Rd.	Dallas	75224
4	4072	Dallas County Sub-Courthouse	410 S. Beckley Ave.	Dallas	75203
4	4107	Harrell Budd Elementary School	2121 S. Marsalis Ave.	Dallas	75216
4	4108	Bexar Street Baptist Church	2018 S. Marsalis Ave.	Dallas	75216
4	4109	Boude Storey Middle School	3000 Maryland Ave.	Dallas	75216
4	4110	Boude Storey Middle School	3000 Maryland Ave.	Dallas	75216
5	1083	Colonial Baptist Church	6459 Scyene Rd.	Dallas	75227
5	1085	Urban Park Elementary School	6901 Military Pkwy.	Dallas	75227
5	1088	Forester Field House	8233 Military Pkwy.	Dallas	75227
5	1090	San Jacinto Elementary School	7900 Hume Dr.	Dallas	75227
5	1091	Annie Webb Blanton School	8915 Greenmound Ave.	Dallas	75227
5	1092	Edward Titcher Elementary School	9560 Highfield Dr.	Dallas	75227
5	1094	John Ireland Elementary School	1515 Jim Miller	Dallas	75217
5	1095	Nathaniel Hawthorne School	7800 Umphress Rd.	Dallas	75217
5	1096	Nathaniel Hawthorne School	7800 Umphress Rd.	Dallas	75217
5	1097	W. W. Samuell High School	8928 Palisade Dr.	Dallas	75217
5	1098	Fred F. Florence Middle School	1625 N. Masters	Dallas	75217
5	1099	Fred F. Florence Middle School	1625 N. Masters	Dallas	75217
5	1100	E. B. Comstock Middle School	7044 Hodde St.	Dallas	75217
5	1101	Pleasant Grove Branch Library	7310 Lake June Rd.	Dallas	75217
5	1102	B. H. Macon Elementary School	650 Holcomb Rd.	Dallas	75217
5	1103	B. H. Macon Elementary School	650 Holcomb Rd.	Dallas	75217
5	1104	William Anderson Elementary School	620 N. St. Augustine	Dallas	75217
5	1105	William Anderson Elementary School	620 N. St. Augustine	Dallas	75217
5	1106	Richard Lagow Elementary School	637 Edgeworth Dr.	Dallas	75217
5	1107	Richard Lagow Elementary School	637 Edgeworth Dr.	Dallas	75217
5	1108	H. Grady Spruce High School	9733 Old Seagoville	Dallas	75217
5	1109	Fireside Drive Baptist Church	8805 Fireside Dr.	Dallas	75217
5	1110	Richard Lagow Elementary School	637 Edgeworth Dr.	Dallas	75217
5	1111	Fireside Drive Baptist Church	8805 Fireside Dr.	Dallas	75217
5	1113	John Ireland Elementary School	1515 Jim Miller	Dallas	75217
5	1135	Fred F. Florence Middle School	1625 N. Masters	Dallas	75217
5	3082	W. A. Blair Elementary School	7720 Gaylen	Dallas	75217
6	2000	Webb Chapel United Methodist Church	2536 Valley View	Farmers Branch	75234
6	2001	Thomas C. Marsh Middle School	3838 Crown Shore Dr.	Dallas	75244
6	2012	Walnut Hill Elementary School	10115 Midway Rd.	Dallas	75229
6	2074	Valley Ranch Elementary School	9800 Rodeo Dr.	Irving	75063
6	2076	Webb Chapel United Methodist Church	2536 Valley View	Farmers Branch	75234
6	4000	Caillet Elementary School	3033 Merrell Rd.	Dallas	75229
6	4001	Caillet Elementary School	3033 Merrell Rd.	Dallas	75229
6	4003	Marcus Recreation Center	3003 Northaven Rd.	Dallas	75229
6	4004	Marcus Recreation Center	3003 Northaven Rd.	Dallas	75229
6	4005	Park Forest Branch Library	3421 Forest Ln.	Dallas	75234
6	4007	David G. Burnet Elementary School	3200 Kinkaid Dr.	Dallas	75220
6	4008	David G. Burnet Elementary School	3200 Kinkaid Dr.	Dallas	75220
6	4009	David G. Burnet Elementary School	3200 Kinkaid Dr.	Dallas	75220
6	4010	Stephen Foster Elementary School	3700 Clover Ln.	Dallas	75220
6	4011	Stephen Foster Elementary School	3700 Clover Ln.	Dallas	75220
6	4012	Stephen Foster Elementary School	3700 Clover Ln.	Dallas	75220
6	4013	Stephen Foster Elementary School	3700 Clover Ln.	Dallas	75220
6	4019	Arlington Park Recreation Center	1505 Record Crossing	Dallas	75235
6	4023	Arlington Park Recreation Center	1505 Record Crossing	Dallas	75235
6	4024	L. G. Pinkston High School	2200 Dennison	Dallas	75212
6	4025	Amelia Earhart Elementary School	3531 N. Westmoreland	Dallas	75212
6	4026	Eladio R. Martinez Learning Center	4500 Bernal Dr.	Dallas	75212

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
6	4027	Eladio R. Martinez Learning Center	4500 Bernal Dr.	Dallas	75212
6	4028	Amelia Earhart Elementary School	3531 N. Westmoreland	Dallas	75212
6	4029	L. G. Pinkston High School	2200 Dennison	Dallas	75212
6	4030	L. G. Pinkston High School	2200 Dennison	Dallas	75212
6	4031	C. F. Carr Elementary School	1952 Bayside	Dallas	75212
6	4033	Dallas Fire Station #1	1901 Irving Blvd.	Dallas	75207
6	4060	Nancy Jane Cochran Elementary	6000 Keeneland Pkwy.	Dallas	75211
6	4065	Arcadia Park Elementary School	1300 N. Justin Ave.	Dallas	75211
6	4076	Stevens Park Elementary School	2615 W. Colorado Blvd.	Dallas	75211
6	4081	Eladio R. Martinez Learning Center	4500 Bernal Dr.	Dallas	75212
6	4082	Sidney Lanier Elementary School	1400 Walmsley Ave.	Dallas	75208
6	4083	Sidney Lanier Elementary School	1400 Walmsley Ave.	Dallas	75208
6	4084	Anita Martinez Recreation Center	3212 N. Winnetka Ave.	Dallas	75212
6	4085	Anita Martinez Recreation Center	3212 N. Winnetka Ave.	Dallas	75212
6	4086	Grauwylar Park Recreation Center	7780 Harry Hines Blvd.	Dallas	75235
6	4087	Bachman Therapeutic Recreation Center	2750 Bachman Dr.	Dallas	75220
6	4088	Bachman Therapeutic Recreation Center	2750 Bachman Dr.	Dallas	75220
6	4094	Park Forest Branch Library	3421 Forest Ln.	Dallas	75234
6	4097	David G. Burnet Elementary School	3200 Kinkaid Dr.	Dallas	75220
6	4098	Stephen Foster Elementary School	3700 Clover Ln.	Dallas	75220
6	4099	Sudie Williams Elementary School	4518 Pomona	Dallas	75209
6	4101	Dallas Fire Station #1	1901 Irving Blvd.	Dallas	75207
6	4116	Anita Martinez Recreation Center	3212 N. Winnetka Ave.	Dallas	75212
6	4117	Arlington Park Recreation Center	1505 Record Crossing	Dallas	75235
6	4120	Bachman Therapeutic Recreation Center	2750 Bachman Dr.	Dallas	75220
7	1063	George W. Truett Elementary School	1811 Gross Rd.	Dallas	75228
7	1064	George W. Truett Elementary School	1811 Gross Rd.	Dallas	75228
7	1065	George W. Truett Elementary School	1811 Gross Rd.	Dallas	75228
7	1067	Zack Motley Elementary School	3719 Moon Dr.	Mesquite	75150
7	1078	Bayles Elementary School	2444 Telegraph	Dallas	75228
7	1079	S. S. Conner Elementary School	3037 Greenmeadow	Dallas	75228
7	1080	S. S. Conner Elementary School	3037 Greenmeadow	Dallas	75228
7	1081	Owenwood United Methodist Church	1451 John West Rd.	Dallas	75228
7	1082	Colonial Baptist Church	6459 Scyene Rd.	Dallas	75227
7	1083	Colonial Baptist Church	6459 Scyene Rd.	Dallas	75227
7	1084	Edna Rowe Elementary School	4918 Hovenkamp	Dallas	75227
7	1085	Urban Park Elementary School	6901 Military Pkwy.	Dallas	75227
7	1086	Owenwood United Methodist Church	1451 John West Rd.	Dallas	75228
7	1087	Skyline High School	7777 Forney Rd.	Dallas	75227
7	1088	Forester Field House	8233 Military Pkwy.	Dallas	75227
7	1089	Forester Field House	8233 Military Pkwy.	Dallas	75227
7	1091	Annie Webb Blanton School	8915 Greenmound Ave.	Dallas	75227
7	1092	Edward Titcher Elementary School	9560 Highfield Dr.	Dallas	75227
7	1093	Nueva Vida Life Assembly	10747 Bruton Rd.	Dallas	75217
7	1100	E. B. Comstock Middle School	7044 Hodde St.	Dallas	75217
7	1112	Junius Heights Baptist Church	5429 Reiger Ave.	Dallas	75214
7	1113	John Ireland Elementary School	1515 Jim Miller	Dallas	75217
7	1114	Owenwood United Methodist Church	1451 John West Rd.	Dallas	75228
7	1119	St. Luke Community United Methodist Church	5710 E. R. L. Thornton	Dallas	75223
7	1134	Forester Field House	8233 Military Pkwy.	Dallas	75227
7	1303	George W. Truett Elementary School	1811 Gross Rd.	Dallas	75228
7	3012	Evangelist Temple Church	2627 Dorris St.	Dallas	75215
7	3016	Bill J. Priest Institute	1402 Corinth St.	Dallas	75215
7	3017	Martin Luther King Jr. Learning Center	1817 Warren Ave.	Dallas	75215
7	3018	Park South YMCA	2500 Romine	Dallas	75215
7	3019	James Madison High School	3000 MLK Blvd.	Dallas	75215
7	3020	Irma Rangel-Young Women's Leadership School	1718 Robert B. Cullum Blvd.	Dallas	75210
7	3021	Irma Rangel-Young Women's Leadership School	1718 Robert B. Cullum Blvd.	Dallas	75210
7	3022	Irma Rangel-Young Women's Leadership School	1718 Robert B. Cullum Blvd.	Dallas	75210

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
7	3023	James Madison High School	3000 MLK Blvd.	Dallas	75215
7	3024	Mt. Herob Baptist Church	3306 Carpenter Ave.	Dallas	75215
7	3025	Mt. Herob Baptist Church	3306 Carpenter Ave.	Dallas	75215
7	3026	St. Paul Baptist Church	1600 Pear St.	Dallas	75215
7	3027	Lincoln Instructional Center	5000 Malcolm X Blvd.	Dallas	75215
7	3028	Evangelist Temple Church	2627 Dorris St.	Dallas	75215
7	3029	Evangelist Temple Church	2627 Dorris St.	Dallas	75215
7	3036	F.D. Roosevelt High School	525 Bonnie View Rd.	Dallas	75203
7	3040	Good Street Baptist Church	3110 Bonnie View Rd.	Dallas	75216
7	3045	Gethsemane Baptist Church	4600 Solar Ln.	Dallas	75216
7	3072	Tommie Allen Recreation Center	7071 Bonnie View Rd.	Dallas	75241
7	3090	St. Edwards Catholic Church	4033 Elm St.	Dallas	75226
8	1100	E. B. Comstock Middle School	7044 Hodde St.	Dallas	75217
8	1101	Pleasant Grove Branch Library	7310 Lake June Rd.	Dallas	75217
8	1108	H. Grady Spruce High School	9733 Old Seagoville	Dallas	75217
8	1109	Fireside Drive Baptist Church	8805 Fireside Dr.	Dallas	75217
8	1111	Fireside Drive Baptist Church	8805 Fireside Dr.	Dallas	75217
8	1124	Fireside Drive Baptist Church	8805 Fireside Dr.	Dallas	75217
8	1136	Richard Lagow Elementary School	637 Edgeworth Dr.	Dallas	75217
8	3013	Kleberg-Rylie Recreation Center	1515 Edd Rd.	Dallas	75253
8	3014	Kleberg-Rylie Recreation Center	1515 Edd Rd.	Dallas	75253
8	3015	Kleberg-Rylie Recreation Center	1515 Edd Rd.	Dallas	75253
8	3030	Kleberg-Rylie Recreation Center	1515 Edd Rd.	Dallas	75253
8	3031	Kleberg-Rylie Recreation Center	1515 Edd Rd.	Dallas	75253
8	3053	Thurgood Marshall Recreation Center	5150 Mark Trail Way	Dallas	75232
8	3060	R. L. Thornton Elementary School	6011 Old Ox Rd.	Dallas	75241
8	3061	New Tech High School @ A. Maceo Smith	3030 Stag Rd.	Dallas	75241
8	3062	J. N. Ervin Elementary School	3722 Black Oak Dr.	Dallas	75241
8	3063	Ronald E. McNair Elementary School	3150 Bainbridge Ave.	Dallas	75237
8	3064	David W. Carter High School	1819 W. Wheatland Rd.	Dallas	75232
8	3065	Umphey Lee Elementary School	7808 Racine Dr.	Dallas	75232
8	3066	Martin Weiss Elementary School	8601 Willoughby Blvd.	Dallas	75232
8	3067	David W. Carter High School	1819 W. Wheatland Rd.	Dallas	75232
8	3068	Singing Hills Recreation Center	1909 Crouch Rd.	Dallas	75241
8	3069	Cornerstone Temple Baptist Church	2817 Cherry Valley	Dallas	75241
8	3070	Tommie Allen Recreation Center	7071 Bonnie View Rd.	Dallas	75241
8	3071	Highland Hills United Methodist Church	3800 Simpson Stuart Rd.	Dallas	75241
8	3072	Tommie Allen Recreation Center	7071 Bonnie View Rd.	Dallas	75241
8	3073	Tommie Allen Recreation Center	7071 Bonnie View Rd.	Dallas	75241
8	3074	David W. Carter High School	1819 W. Wheatland Rd.	Dallas	75232
8	3075	Cornerstone Temple Baptist Church	2817 Cherry Valley	Dallas	75241
8	3079	Kleberg-Rylie Recreation Center	1515 Edd Rd.	Dallas	75253
8	3080	Kleberg-Rylie Recreation Center	1515 Edd Rd.	Dallas	75253
8	3082	W. A. Blair Elementary School	7720 Gayglen	Dallas	75217
8	3083	Kleberg-Rylie Recreation Center	1515 Edd Rd.	Dallas	75253
8	3093	Kleberg-Rylie Recreation Center	1515 Edd Rd.	Dallas	75253
8	3099	Cornerstone Temple Baptist Church	2817 Cherry Valley	Dallas	75241
9	1000	Dan D. Rogers Elementary School	5314 Abrams Rd.	Dallas	75214
9	1045	Highland Meadows Elementary School	8939 Whitewing Ln.	Dallas	75238
9	1047	Martha T. Reilly Elementary	11230 Lippitt Ave.	Dallas	75218
9	1048	Martha T. Reilly Elementary	11230 Lippitt Ave.	Dallas	75218
9	1051	Alex Sanger Elementary School	8410 San Leandro Dr.	Dallas	75218
9	1052	Lochwood Branch Library	11221 Lochwood Blvd.	Dallas	75228
9	1054	Casa View Elementary School	2100 N. Farola Dr.	Dallas	75228
9	1055	Casa View Elementary School	2100 N. Farola Dr.	Dallas	75228
9	1056	Charles A. Gill Elementary School	10910 Ferguson Rd.	Dallas	75228
9	1057	St. Pius X Church Parish	3030 Gus Thomasson	Dallas	75228
9	1058	Bryan Adams High School	2101 Millmar	Dallas	75228
9	1059	Reinhardt Elementary School	10122 Losa Dr.	Dallas	75228

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
9	1060	Alex Sanger Elementary School	8410 San Leandro Dr.	Dallas	75218
9	1061	W.H. Gaston Middle School	9565 Mercer Dr.	Dallas	75228
9	1062	Edwin J. Kiest Elementary School	2611 Healey Dr.	Dallas	75228
9	1063	George W. Truett Elementary School	1811 Gross Rd.	Dallas	75228
9	1068	Charles A. Gill Elementary School	10910 Ferguson Rd.	Dallas	75228
9	1075	Samuell Grand Recreation Center	6220 E. Grand Ave.	Dallas	75223
9	1078	Bayles Elementary School	2444 Telegraph	Dallas	75228
9	1079	S. S. Conner Elementary School	3037 Greenmeadow	Dallas	75228
9	1082	Colonial Baptist Church	6459 Scyene Rd.	Dallas	75227
9	1115	St. Pius X Church Parish	3030 Gus Thomasson	Dallas	75228
9	1116	Edwin J. Kiest Elementary School	2611 Healey Dr.	Dallas	75228
9	1121	Living Water Church of God	11110 Shiloh Rd.	Dallas	75228
9	1125	Living Water Church of God	11110 Shiloh Rd.	Dallas	75228
9	1133	S. S. Conner Elementary School	3037 Greenmeadow	Dallas	75228
9	1137	Edwin J. Kiest Elementary School	2611 Healey Dr.	Dallas	75228
9	1300	Ed Vanston Middle School	3230 Karla	Mesquite	75150
9	2036	Skillman Southwest Branch Library	5707 Skillman St.	Dallas	75206
9	2040	St. Andrews Presbyterian Church	3204 Skillman St.	Dallas	75214
9	2061	Lake Highlands Elementary School	9501 Ferndale	Dallas	75238
9	2062	Lake Highlands Jr. High	10301 Walnut Hill Ln.	Dallas	75238
9	2064	Emeritus At Lake Highlands	9715 Plano Rd.	Dallas	75238
9	2065	Victor Hexter Elementary School	9720 Waterview St.	Dallas	75218
9	2066	White Rock Elementary School	9229 Chiswell Rd.	Dallas	75238
9	2067	L. L. Hotchkiss Elementary School	6929 Town North Dr.	Dallas	75231
9	2068	Dan D. Rogers Elementary School	5314 Abrams Rd.	Dallas	75214
9	2069	Ridgewood Recreation Center	6818 Fisher Rd.	Dallas	75214
9	2070	Northridge Presbyterian Church	6920 Bob-O-Link Dr.	Dallas	75214
9	2071	Lakewood Elementary School	3000 Hillbrook St.	Dallas	75214
9	2072	Northridge Presbyterian Church	6920 Bob-O-Link Dr.	Dallas	75214
9	2073	Bath House Cultural Center	521 E. Lawther Dr.	Dallas	75218
10	1003	Hamilton Park Pacesetter	8301 Towns St.	Dallas	75243
10	1004	Forest Meadow Junior High School	9373 Whitehurst	Dallas	75243
10	1005	New Mount Zion Baptist Church	9530 Shepherd Rd.	Dallas	75243
10	1006	Moss Haven Elementary School	9202 Moss Farms Ln.	Dallas	75243
10	1007	Moss Haven Elementary School	9202 Moss Farms Ln.	Dallas	75243
10	1026	Richland College	12800 Abrams Rd.	Dallas	75243
10	1027	Audelia Creek Elementary School	12600 Audelia Rd.	Dallas	75243
10	1028	Audelia Creek Elementary School	12600 Audelia Rd.	Dallas	75243
10	1029	Richland College	12800 Abrams Rd.	Dallas	75243
10	1030	A.M. Aikin Elementary School	12300 Pleasant Valley	Dallas	75243
10	1038	A.M. Aikin Elementary School	12300 Pleasant Valley	Dallas	75243
10	1039	Lake Highlands High School	9449 Church Rd.	Dallas	75238
10	1040	Dallas Fire Station #57	10801 Audelia Rd.	Dallas	75238
10	1041	Dallas Fire Station #57	10801 Audelia Rd.	Dallas	75238
10	1042	A. M. Aikin Elementary School	12300 Pleasant Valley	Dallas	75243
10	1043	Skyview Elementary School	9229 Meadowknoll	Dallas	75243
10	1044	Merriman Park Elementary School	7101 Winedale Dr.	Dallas	75231
10	1045	Highland Meadows Elementary School	8939 Whitewing Ln.	Dallas	75238
10	1046	Highland Meadows Elementary School	8939 Whitewing Ln.	Dallas	75238
10	1049	Merriman Park Elementary School	7101 Winedale Dr.	Dallas	75231
10	1128	Lake Highlands High School	9449 Church Rd.	Dallas	75238
10	1129	Highland Meadows Elementary School	8939 Whitewing Ln.	Dallas	75238
10	1707	A.R. Davis Elementary School	1621 McCallum Dr.	Garland	75042
10	2020	Arthur Kramer Elementary School	7131 Midbury	Dallas	75230
10	2059	Lake Highlands High School	9449 Church Rd.	Dallas	75238
10	2060	Northlake Elementary School - Richardson ISD	10059 Ravensway	Dallas	75238
10	2061	Lake Highlands Elementary School	9501 Ferndale	Dallas	75238
10	2062	Lake Highlands Junior High School	10301 Walnut Hill Ln.	Dallas	75238
10	2063	Wallace Elementary School	9921 Kirkhaven	Dallas	75238

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
10	2064	Emeritus at Lake Highlands	9715 Plano Rd.	Dallas	75238
10	2066	White Rock Elementary School	9229 Chiswell Rd.	Dallas	75238
11	1003	Hamilton Park Pacesetter	8301 Towns St.	Dallas	75243
11	1008	Lee McShan Jr. Elementary School	8307 Meadow Rd.	Dallas	75231
11	1010	Lee McShan Jr. Elementary School	8307 Meadow Rd.	Dallas	75231
11	1029	Richland College	12800 Abrams Rd.	Dallas	75243
11	1032	Northwood Hills Elementary School	14532 Meandering Way	Dallas	75254
11	1033	Spring Valley Elementary School	13535 Spring Grove Rd.	Dallas	75240
11	1035	RISD Academy	13630 Coit Rd.	Dallas	75240
11	1036	RISD Academy	13630 Coit Rd.	Dallas	75240
11	1037	RISD Academy	13630 Coit Rd.	Dallas	75240
11	1127	RISD Academy	13630 Coit Rd.	Dallas	75240
11	2004	Nathan Adams Elementary School	12600 Welch Rd.	Dallas	75244
11	2015	Ewell D. Walker Middle School	12532 Nuestra Dr.	Dallas	75230
11	2016	Unity Church of Dallas	6525 Forest Ln.	Dallas	75230
11	2017	Unity Church of Dallas	6525 Forest Ln.	Dallas	75230
11	2019	George B. Dealey Vanguard	6501 Royal Ln.	Dallas	75230
11	2020	Arthur Kramer Elementary School	7131 Midbury	Dallas	75230
11	2022	George B. Dealey Vanguard	6501 Royal Ln.	Dallas	75230
11	2023	Benjamin Franklin Middle School	6920 Meadow Rd.	Dallas	75230
11	2024	Benjamin Franklin Middle School	6920 Meadow Rd.	Dallas	75230
11	2041	Presbyterian Medical Office North	17110 Dallas Pkwy. - Ste. 120	Dallas	75248
11	2042	Parkhill Junior High School	16500 Shadybank Dr.	Dallas	75248
11	2048	Dallas Fire Station #7	6010 Davenport	Dallas	75248
11	2049	Prestonwood Elementary School	6525 La Cosa	Dallas	75248
11	2050	Prestonwood Elementary School	6525 La Cosa	Dallas	75248
11	2051	Spring Creek Elementary-Richardson ISD	7667 Round Rock	Dallas	75248
11	2052	Northwood Hills Elementary School	14532 Meandering Way	Dallas	75254
11	2053	Anne Frank Elementary School	5201 Celestial Rd.	Dallas	75254
11	2054	Anne Frank Elementary School	5201 Celestial Rd.	Dallas	75254
11	2055	Anne Frank Elementary School	5201 Celestial Rd.	Dallas	75254
11	2056	King of Glory Church	6411 LBJ Freeway	Dallas	75240
11	2057	Spring Valley Elementary School	13535 Spring Grove Rd.	Dallas	75240
11	2058	Park Central Baptist Church	7777 LBJ Freeway	Dallas	75240
11	2077	Ewell D. Walker Middle School	12532 Nuestra Dr.	Dallas	75230
11	2079	Anne Frank Elementary School	5201 Celestial Rd.	Dallas	75254
12	2000	Frankford Town Homes (Denton County)	18110 Marsh Ln.	Dallas	75287
12	2001	Timberglen Recreation Center (Denton County)	3810 Timberglen Rd.	Dallas	75287
12	2002	Dan F. Long Junior High School (Denton County)	2525 Frankford Rd.	Dallas	75287
12	2041	Presbyterian Medical Office North	17110 Dallas Pkwy. - Ste. 120	Dallas	75248
12	2042	Parkhill Junior High School	16500 Shadybank Dr.	Dallas	75248
12	2043	Brentfield Intermediate School	6767 Brentfield	Dallas	75248
12	2044	Texas A&M Research and Extension Center	17360 Coit Rd.	Dallas	75252
12	2045	Parkhill Junior High School	16500 Shadybank Dr.	Dallas	75248
12	2046	James Bowie Elementary School - Richardson ISD	7643 La Manga Dr.	Dallas	75248
12	2047	James Bowie Elementary School - Richardson ISD	7643 La Manga Dr.	Dallas	75248
12	2048	Dallas Fire Station #7	6010 Davenport Rd.	Dallas	75248
12	2049	Prestonwood Elementary School	6525 La Cosa	Dallas	75248
12	2050	Prestonwood Elementary School	6525 La Cosa	Dallas	75248
12	2051	Spring Creek Elementary - Richardson ISD	7667 Round Rock	Dallas	75248
12	2406	Keller Springs Baptist Church	3227 Keller Springs Rd.	Carrollton	75006
12	2902	Addison Fire Department	4798 Airport Pkwy.	Addison	75001
12	Tất cả	Akin Elementary School	1100 Springwood	Wylie	75098
12	Tất cả	Aldridge Elementary School	720 Pleasant Valley	Richardson	75080
12	Tất cả	Allen Municipal Courts Facility	301 Century Pkwy.	Allen	75013
12	Tất cả	Armstrong Middle School	3805 Timberline	Plano	75074
12	Tất cả	Benton Staley Middle School	6927 Stadium Dr.	Frisco	75033
12	Tất cả	Blue Ridge ISD Administration Building	318 W. School St.	Blue Ridge	75424
12	Tất cả	Bowman Middle School	2501 Jupiter Rd.	Plano	75074

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
12	Tất cả	Brinker Elementary School	3800 Clark Pkwy.	Plano	75093
12	Tất cả	Carpenter Middle School	3905 Rainier Rd.	Plano	75023
12	Tất cả	Carpenter Park Recreation Center	6701 Coit Rd.	Plano	75024
12	Tất cả	Celina ISD Administration Building	205 S. Colorado	Celina	75009
12	Tất cả	Christ the Servant Lutheran Church	821 S. Greenville Ave.	Allen	75002
12	Tất cả	Christ United Methodist Church	3101 Coit Rd.	Plano	75075
12	Tất cả	Clark High School - Plano	523 Spring Creek	Plano	75023
12	Tất cả	Clark Middle School	4600 Colby Dr.	Frisco	75035
12	Tất cả	Collin College - Higher Education Center	3452 Spur 399	McKinney	75069
12	Tất cả	Collin College Central Park Campus	2200 University	McKinney	75071
12	Tất cả	Collin College Preston Ridge Campus	9700 Wade Blvd.	Frisco	75035
12	Tất cả	Collin College Spring Creek Campus	2800 Spring Creek Pkwy.	Plano	75074
12	Tất cả	Collin County Elections Office	2010 Redbud Blvd., Ste. 102	McKinney	75069
12	Tất cả	Community ISD Technology and Conference Center	615 FM 1138	Nevada	75173
12	Tất cả	Davis Library	7501 Independence Pkwy.	Plano	75025
12	Tất cả	Dr. Pepper Star Center at Craig Ranch	6993 Stars Ave.	McKinney	75070
12	Tất cả	Eldorado Country Club	2604 Country Club Dr.	McKinney	75070
12	Tất cả	First Baptist Church - Branch	7011 FM 546	Princeton	75407
12	Tất cả	First Baptist Church Farmersville, Youth Building	201 Farmersville Pkwy.	Farmersville	75442
12	Tất cả	Ford Middle School	630 Park Place Dr.	Allen	75002
12	Tất cả	Fowler Middle School	3801 McDermott Rd.	Plano	75025
12	Tất cả	Frisco Senior Center	6670 Moore St.	Frisco	75034
12	Tất cả	Haggar Elementary School	17820 Campbell Rd.	Dallas	75252
12	Tất cả	Harrington Library	1501 18th St.	Plano	75074
12	Tất cả	Heritage High School	14040 Eldorado Pkwy.	Frisco	75035
12	Tất cả	Hunt Middle School	4900 Legendary Dr.	Frisco	75034
12	Tất cả	John and Judy Gay Library	6861 W. Eldorado Pkwy.	McKinney	75070
12	Tất cả	John Q. Hammons Center - Courtyard Marriott	210 East Stacy Rd.	Allen	75002
12	Tất cả	Josephine City Hall	108 West Hubbard	Josephine	75173
12	Tất cả	Lavon City Hall	120 School Rd.	Lavon	75166
12	Tất cả	Liberty High School	15250 Rolater Rd.	Frisco	75035
12	Tất cả	Lovejoy High School	2350 Estates Pkwy.	Lucas	75002
12	Tất cả	Lowry Crossing City Hall	1405 S. Bridgefarmer Rd.	Lowry Crossing	75069
12	Tất cả	Lucas City Hall	665 Country Club Rd.	Lucas	75002
12	Tất cả	McKinney Fire Station #7	861 Independene Pkwy.	McKinney	75070
12	Tất cả	McKinney Senior Recreation Center	1400 S. College	McKinney	75069
12	Tất cả	Melissa City Hall	3411 Barker Ave.	Melissa	75454
12	Tất cả	Mitchell Elementary School	4223 Briargrove	Dallas	75287
12	Tất cả	Murphy City Hall	206 N. Murphy Rd.	Murphy	75094
12	Tất cả	Old Settlers Recreation Center	1201 E. Louisiana	McKinney	75069
12	Tất cả	Parker City Hall	5700 E. Parker Rd.	Parker	75002
12	Tất cả	Parr Library	6200 Windhaven Pkwy.	Plano	75093
12	Tất cả	Plano ISD Administration Center	2700 W. 15th St.	Plano	75075
12	Tất cả	Plano Senior Center	401 W. 16th St.	Plano	75075
12	Tất cả	Princeton High School	1000 E. Princeton Dr.	Princeton	75407
12	Tất cả	Prosper ISD Administration	605 E. Seventh St.	Prosper	75078
12	Tất cả	Renner-Frankford Library	6400 Frankford Rd.	Dallas	75252
12	Tất cả	Royse City Lady Bulldog Gymnasium	1412 FM 1777	Royse City	75189
12	Tất cả	Ruth Dowell Middle School	301 Ridge Rd.	McKinney	75070
12	Tất cả	Seis Lagos Community Services Association	222 Seis Lagos Trail	Wylie	75098
12	Tất cả	Shepton High School	5505 Plano Pkwy.	Plano	75093
12	Tất cả	Shiloh Missionary Baptist Church	1310 Avenue "I"	Plano	75074
12	Tất cả	Smith Library	300 Country Club Rd.	Wylie	75098
12	Tất cả	Stonebridge United Methodist Church	1800 S. Stonebridge Dr.	McKinney	75070
12	Tất cả	Suncreek United Methodist Church	1517 W. McDermott Dr.	Allen	75013
12	Tất cả	Texas Star Bank	402 W. White St.	Anna	75409
12	Tất cả	Toyota Stadium	9200 World Cup Way	Frisco	75033
12	Tất cả	Weston Community Center	117 Main St.	Weston	75097
12	Tất cả	Whitt Elementary School	7520 Woodcreek Way	Sachse	75048

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
12	Tất cả	Woodcreek Church	3400 E. Renner Rd.	Richardson	75082
13	1000	Dan D. Rogers Elementary School	5314 Abrams Rd.	Dallas	75214
13	1001	Dallas Fire Station #37	6742 Greenville Ave.	Dallas	75231
13	1002	Vickery Baptist Church	5814 Ridgecrest Rd.	Dallas	75231
13	1008	Lee McShan Jr. Elementary School	8307 Meadow Rd.	Dallas	75231
13	1009	Vickery Baptist Church	5814 Ridgecrest Rd.	Dallas	75231
13	1011	Vickery Baptist Church	5814 Ridgecrest Rd.	Dallas	75231
13	1012	Dallas Fire Station #37	6742 Greenville Ave.	Dallas	75231
13	1049	Merriman Park Elementary School	7101 Winedale Dr.	Dallas	75231
13	1126	Vickery Baptist Church	5814 Ridgecrest Rd.	Dallas	75231
13	2002	Thomas C. Marsh Middle School	3838 Crown Shore	Dallas	75244
13	2003	W.T. White High School	4505 Ridgeside	Dallas	75244
13	2004	Nathan Adams Elementary School	12600 Welch Rd.	Dallas	75244
13	2005	Degolyer Elementary School	3453 Flair Dr.	Dallas	75229
13	2006	Harry C. Withers Elementary School	3959 Northaven Rd.	Dallas	75229
13	2007	John Calvin Presbyterian Church	4151 Royal Ln.	Dallas	75229
13	2008	John J. Pershing Elementary School	5715 Meaders Ln.	Dallas	75229
13	2009	L. G. Cigarroa Elementary School	9990 Webb Chapel Rd.	Dallas	75220
13	2010	Edward Cary Middle School	3978 Killion Dr.	Dallas	75229
13	2011	Walnut Hill Elementary School	10115 Midway Rd.	Dallas	75229
13	2013	Lovers Lane United Methodist Church	9200 Inwood Rd.	Dallas	75220
13	2014	Lovers Lane United Methodist Church	9200 Inwood Rd.	Dallas	75220
13	2015	Ewell D. Walker Middle School	12532 Nuestra Dr.	Dallas	75230
13	2018	Northaven United Methodist Church	11211 Preston Rd.	Dallas	75230
13	2021	Preston Hollow United Methodist Church	6315 Walnut Hill	Dallas	75230
13	2022	George B. Dealey Vanguard	6501 Royal Ln.	Dallas	75230
13	2023	Benjamin Franklin Middle School	6920 Meadow Rd.	Dallas	75230
13	2025	Hillcrest High School	9924 Hillcrest	Dallas	75230
13	2026	Hillcrest High School	9924 Hillcrest	Dallas	75230
13	2027	Our Redeemer Lutheran Church	7611 Park Ln.	Dallas	75225
13	2029	Westminster Presbyterian Church	8200 Devonshire Dr.	Dallas	75209
13	2030	Our Redeemer Lutheran Church	7611 Park Ln.	Dallas	75225
13	2031	Village Country Club	8308 Southwestern	Dallas	75206
13	2033	Village Country Club	8308 Southwestern	Dallas	75206
13	2034	Henry W. Longfellow Middle School	5314 Boaz	Dallas	75209
13	2077	Ewell D. Walker Middle School	12532 Nuestra Dr.	Dallas	75230
13	2200	John S. Bradfield Elementary School	4300 Southern Ave.	Dallas	75205
13	2220	Robert S. Hyer Elementary School	3920 Caruth Blvd.	Dallas	75225
13	2221	Robert S. Hyer Elementary School	3920 Caruth Blvd.	Dallas	75225
13	2222	University Park School West - Gym	3505 Amherst	Dallas	75205
13	2223	University Park School West - Gym	3505 Amherst	Dallas	75205
13	2226	Preston Road Church of Christ	6409 Preston Rd.	Dallas	75205
13	4001	Caillet Elementary School	3033 Merrell Rd.	Dallas	75229
13	4002	Caillet Elementary School	3033 Merrell Rd.	Dallas	75229
13	4003	Marcus Recreation Center	3003 Northaven Rd.	Dallas	75229
13	4004	Marcus Recreation Center	3003 Northaven Rd.	Dallas	75229
13	4006	Degolyer Elementary School	3453 Flair Dr.	Dallas	75229
13	4007	David G. Burnet Elementary School	3200 Kinkaid Dr.	Dallas	75220
13	4014	Sudie Williams Elementary School	4518 Pomona	Dallas	75209
13	4018	Maple Lawn Elementary School	3120 Inwood Rd.	Dallas	75235
13	4092	David G. Burnet Elementary School	3200 Kinkaid Dr.	Dallas	75220
13	4094	Park Forest Branch Library	3421 Forest Ln.	Dallas	75234
13	4095	Degolyer Elementary School	3453 Flair Dr.	Dallas	75229
13	4096	Degolyer Elementary School	3453 Flair Dr.	Dallas	75229
13	4099	Sudie Williams Elementary School	4518 Pomona	Dallas	75209
14	1013	North Dallas High School	3120 N. Haskell Ave.	Dallas	75204
14	1014	Multiple Careers Magnet Center	4528 Rusk Ave.	Dallas	75204
14	1015	Multiple Careers Magnet Center	4528 Rusk Ave.	Dallas	75204
14	1016	Robert E. Lee Elementary School - Dallas ISD	2911 Delmar Ave.	Dallas	75206

Địa hạt	Phân khu	Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
14	1017	Robert E. Lee Elementary School - Dallas ISD	2911 Delmar Ave.	Dallas	75206
14	1018	Ben Milam Elementary School - Dallas ISD	4200 McKinney Ave.	Dallas	75205
14	1019	Dallas Fire Station #17	6045 Belmont	Dallas	75206
14	1020	Ben Milam Elementary School - Dallas ISD	4200 McKinney Ave.	Dallas	75205
14	1021	Oaklawn Branch Library	4100 Cedar Springs Rd.	Dallas	75219
14	1022	Oaklawn Branch Library	4100 Cedar Springs Rd.	Dallas	75219
14	1023	The Father's Church	2707 Abrams Rd.	Dallas	75214
14	1050	Eduardo Mata Elementary School	7420 La Vista	Dallas	75214
14	1071	Lakewood Branch Library	6121 Worth St.	Dallas	75214
14	1073	Junius Heights Baptist Church	5429 Reiger Ave.	Dallas	75214
14	1075	Samuell Grand Recreation Center	6220 E. Grand Ave.	Dallas	75223
14	1076	Eduardo Mata Elementary School	7420 La Vista	Dallas	75214
14	1117	North Dallas High School	3120 N. Haskell Ave.	Dallas	75204
14	1118	J. W. Ray Elementary School	2211 Caddo St.	Dallas	75204
14	1120	Robert E. Lee Elementary School - Dallas ISD	2911 Delmar Ave.	Dallas	75206
14	1131	Grace United Methodist Church	4105 Junius St.	Dallas	75246
14	2030	Our Redeemer Lutheran Church	7611 Park Ln.	Dallas	75225
14	2031	Village Country Club	8308 Southwestern	Dallas	75206
14	2032	Village Country Club	8308 Southwestern	Dallas	75206
14	2033	Village Country Club	8308 Southwestern	Dallas	75206
14	2035	Stonewall Jackson Elementary School	5828 Mockingbird Ln.	Dallas	75206
14	2036	Skillman Southwest Branch Library	5707 Skillman St.	Dallas	75206
14	2037	Highland Park Department of Public Safety	4700 Drexel Dr.	Dallas	75205
14	2038	Unity Church of Christianity	3425 Greenville Ave.	Dallas	75206
14	2039	Robert E. Lee Elementary School - Dallas ISD	2911 Delmar Ave.	Dallas	75206
14	2040	St. Andrews Presbyterian Church	3204 Skillman St.	Dallas	75214
14	2068	Dan D. Rogers Elementary School	5314 Abrams Rd.	Dallas	75214
14	2069	Ridgewood Recreation Center	6818 Fisher Rd.	Dallas	75214
14	2070	Northridge Presbyterian Church	6920 Bob-O-Link Dr.	Dallas	75214
14	2071	Lakewood Elementary School	3000 Hillbrook St.	Dallas	75214
14	2201	John S. Bradfield Elementary School	4300 Southern Ave.	Dallas	75205
14	2202	John S. Armstrong Elementary School	3600 Cornell Ave.	Dallas	75205
14	2203	Highland Park Department of Public Safety	4700 Drexel Dr.	Dallas	75205
14	2223	University Park School West - Gym	3505 Amherst	Dallas	75205
14	2224	Highland Park Middle School	3555 Granada	Dallas	75205
14	3000	William B. Travis Vanguard	3001 McKinney	Dallas	75204
14	3006	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
14	3007	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
14	3008	Dallas County Courthouse - Allen	600 Commerce	Dallas	75202
14	3009	Exall Park Recreation Center	1355 Adair St.	Dallas	75204
14	3010	Exall Park Recreation Center	1355 Adair St.	Dallas	75204
14	3011	St. Edwards Catholic Church	4033 Elm St.	Dallas	75226
14	3081	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
14	3086	William B. Travis Vanguard	3001 McKinney	Dallas	75204
14	3089	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
14	4021	Bethany Presbyterian Church	4523 Cedar Springs	Dallas	75219
14	4032	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
14	4102	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219
14	4106	Reverchon Recreation Center	3505 Maple Ave.	Dallas	75219

BỘ PHIẾU SỚM

Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử đặc biệt của Thành Phố Dallas vào ngày 4 tháng Mười Một, 2014 sẽ được tiến hành tại các địa điểm bỏ phiếu sớm ghi dưới đây. Bất kỳ cử tri hội đủ điều kiện nào của Thành Phố Dallas đều có thể đích thân tới bỏ phiếu sớm tại bất kỳ địa điểm nào trong danh sách. Các địa điểm bỏ phiếu sớm có thể thay đổi. Danh sách mới nhất các địa điểm bỏ phiếu hiện có tại Văn Phòng Thư Ký Thành Phố, quý vị cũng có thể kiểm tra tình trạng của bất kỳ một địa điểm cụ thể nào bằng cách gọi Thư Ký Thành Phố tại số (214) 670-3738 hoặc truy cập website của Thư Ký Thành Phố tại <http://www.ci.dallas.tx.us/cso/elections.html>. Ngày giờ và địa điểm mở cửa cho cử tri tới bỏ phiếu sớm là như sau, trừ khi có qui định khác:

NGÀY GIỜ BỎ PHIẾU SỚM

Ngày 20 tháng Mười - 24 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Sáu)
 Ngày 25 tháng Mười (thứ Bảy)
 Ngày 26 tháng Mười (Chủ Nhật)
 Ngày 27 tháng Mười - 31 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Sáu)

8 a.m. - 5:00 p.m.
 7 a.m. - 7 p.m.
 1 p.m. - 6:00 p.m.
 7 a.m. - 7 p.m.

CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU SỚM

QUẬN DALLAS

Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
BETHANY LUTHERAN CHURCH (Thay cho Lake Highland North Rec. Center)	10101 WALNUT HILL LN.	DALLAS	75238
CHURCHILL RECREATION CENTER (Thay cho Fretz Park Library)	6906 CHURCHILL WAY	DALLAS	75230
COCKRELL HILL CITY HALL	4125 W. CLARENDON	DALLAS	75211
CROSSWINDS HIGH SCHOOL	1100 N. CARRIER PKWY.	GRAND PRAIRIE	75050
DESOTO TOWN CENTER LIBRARY	211 E. PLEASANT RUN RD.	DESOTO	75115
DUNCANVILLE LIBRARY	201 JAMES COLLINS	DUNCANVILLE	75116
EASTFIELD COLLEGE-PLEASANT GROVE CAMPUS (Thay cho Prairie Creek Library)	802 S. BUCKNER BLVD.	DALLAS	75217
EL CENTRO COLLEGE-WEST CAMPUS (Thay cho Dallas West Library)	3330 N. HAMPTON RD.	DALLAS	75212
GRAUWYLER PARK RECREATION CENTER	7780 HARRY HINES BLVD.	DALLAS	75235
IRVING CITY HALL	825 W. IRVING BLVD.	IRVING	75060
J. ERIK JONSSON LIBRARY	1515 YOUNG ST.	DALLAS	75201
JOSEY RANCH LIBRARY	1700 KELLER SPRINGS	CARROLLTON	75006
LAKESIDE ACTIVITY CENTER	101 HOLLEY PARK DR.	MESQUITE	75149
LANCASTER VET. MEMORIAL LIBRARY	1600 VETERANS MEMORIAL PKWY.	LANCASTER	75134
LOCHWOOD LIBRARY	11221 LOCHWOOD BLVD.	DALLAS	75218
MARSH LANE BAPTIST CHURCH	10716 MARSH LN.	DALLAS	75229
MARTIN LUTHER KING CORE BUILDING	2922 MARTIN LUTHER KING, JR. BLVD.	DALLAS	75215
MARTIN WEISS RECREATION CENTER	1111 MARTINDELL AVE.	DALLAS	75211
MOUNTAIN CREEK LIBRARY	6102 MOUNTAIN CREEK	DALLAS	75249
OAK CLIFF SUB COURTHOUSE	410 S. BECKLEY	DALLAS	75203
OUR REDEEMER LUTHERAN CHURCH	7611 PARK LN.	DALLAS	75225
RECORDS BUILDING (Main Location)	509 MAIN ST.	DALLAS	75202
RICHARDSON CIVIC CENTER	411 W. ARAPAHO RD.	RICHARDSON	75080
RICHLAND COLLEGE - GARLAND CAMPUS (Thay cho Garland City Hall)	675 W. WALNUT ST.	GARLAND	75040
ROWLETT CITY HALL ANNEX	4004 MAIN ST.	ROWLETT	75088
SACHSE HIGH SCHOOL	3901 MILES RD.	SACHSE	75048
SAMUELL GRAND RECREATION CENTER (Thay cho St. Luke Community Life Center)	6200 EAST GRAND AVE.	DALLAS	75223
SUNNYVALE TOWN HALL	127 COLLINS RD.	SUNNYVALE	75182
VALLEY RANCH LIBRARY	401 CIMARRON TRAIL	IRVING	75063
VETERANS ADMIN. MEDICAL CENTER (Thay cho Paul L. Dunbar Lancaster-Kiest Library)	4500 S. LANCASTER	DALLAS	75216

QUẬN COLLIN

Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
ALLEN MUNICIPAL COURTS FACILITY	301 CENTURY PKWY.	ALLEN	75013
CARPENTER PARK RECREATION CENTER	6701 COIT RD.	PLANO	75024
CELINA ISD ADMINISTRATION BLDG.	205 S. COLORADO ST.	CELINA	75009
CHRIST UNITED METHODIST CHURCH	3101 COIT RD.	PLANO	75075
COLLIN COLLEGE - CENTRAL PARK CAMPUS	2200 W. UNIVERSITY DR.	MCKINNEY	75071
COLLIN COLLEGE - PRESTON RIDGE CAMPUS	9700 WADE BLVD.	FRISCO	75035
COLLIN COLLEGE - SPRING CREEK CAMPUS	2800 E. SPRING CREEK PKWY.	PLANO	75074
COLLIN COLLEGE - HIGHER EDUCATION CENTER	3452 SPUR 399	MCKINNEY	75069
COLLIN COUNTY ELECTIONS (Địa Điểm Chính)	2010 REDBUD BLVD., STE. 102	MCKINNEY	75069
FRISCO SENIOR CENTER	6670 MOORE ST.	FRISCO	75034
HAGGARD LIBRARY	2501 COIT RD.	PLANO	75075
HARRINGTON LIBRARY	1501 18TH ST.	PLANO	75074
JOHN AND JUDY GAY LIBRARY	6861 W. ELDORADO PKWY.	MCKINNEY	75070
LAVON CITY HALL	120 SCHOOL RD.	LAVON	75166
LOVEJOY ISD ADMINISTRATION BLDG.	259 COUNTRY CLUB	ALLEN	75002
MARIBELLE DAVIS LIBRARY	7501 INDEPENDENCE PKWY.	PLANO	75025
MCKINNEY FIRE STATION #7	861 S. INDEPENDENCE PKWY.	MCKINNEY	75070
MURPHY CITY HALL	206 N. MURPHY RD.	MURPHY	75094
OLD SETTLERS RECREATION CENTER	1201 E. LOUISIANA ST.	MCKINNEY	75069
PARKER CITY HALL	5700 E. PARKER RD.	PARKER	75002
PARR LIBRARY	6200 WINDHAVEN PKWY.	PLANO	75093
PLANO ISD ADMINISTRATION CENTER	2700 W. 15TH ST.	PLANO	75075
PRINCETON CITY HALL	123 W. PRINCETON DR.	PRINCETON	75407
PROSPER MUNICIPAL CHAMBERS	108 W. BROADWAY ST.	PROSPER	75078
RENNER-FRANKFORD LIBRARY	6400 FRANKFORD RD.	DALLAS	75252
WYLIE MUNICIPAL COMPLEX LIBRARY	300 COUNTRY CLUB RD.	WYLIE	75098

NGÀY GIỜ CHO CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU SỚM TẠM THỜI TẠI CHI NHÁNH Ở QUẬN COLLIN

Địa Điểm và Ngày	Giờ
<ul style="list-style-type: none"> FARMERSVILLE CITY HALL, 205 S. MAIN ST., FARMERSVILLE, TEXAS 75442 JOSEPHINE CITY HALL, 108 HUBBARD RD., JOSEPHINE, TEXAS 75164 <p>Ngày 20 tháng Mười - 24 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Sáu)</p>	8 a.m. - 5 p.m.
<ul style="list-style-type: none"> LUCAS CITY HALL, 665 COUNTRY CLUB RD., LUCAS, TEXAS 75002 TEXAS STAR BANK, 402 W. WHITE ST., ANNA, TEXAS 75409 <p>Ngày 27 tháng Mười - 31 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Sáu)</p>	7 a.m. - 7 p.m.

Lưu Ý Quan Trọng: Các cử tri đăng ký bỏ phiếu của Quận Collin hội đủ điều kiện (ngày đăng ký có hiệu lực vào hoặc trước ngày 4 tháng Mười Một, 2014) có thể bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào ở trên.

QUẬN DENTON

Địa điểm	Địa chỉ	Thành phố	Số Zip code
ARGYLE TOWN HALL	308 DENTON ST.	ARGYLE	76226
CARROLLTON PUBLIC LIBRARY	4220 N. JOSEY LN.	CARROLLTON	75010
CORINTH CITY HALL	3300 CORINTH PKWY.	CORINTH	76208
DENTON COUNTY ELECTIONS ADMINISTRATION OFFICE (Địa Điểm Chính)	701 KIMBERLY DR.	DENTON	76208
DOUBLE OAK TOWN HALL	320 WAKETON RD.	DOUBLE OAK	75077
FLOWER MOUND POLICE AND MUNICIPAL COURT BUILDING	4150 KIRKPATRICK LN.	FLOWER MOUND	75028
FRISCO FIRE STATION #7	330 W. STONEBROOK PKWY.	FRISCO	75034
HIGHLAND VILLAGE MUNICIPAL COMPLEX	1000 HIGHLAND VILLAGE RD.	HIGHLAND VILLAGE	75077
JUSTIN MUNICIPAL COMPLEX	415 N. COLLEGE	JUSTIN	76247
KRUM ISD ADMINISTRATION BUILDING	1200 BOBCAT BLVD.	KRUM	76249
LAKE DALLAS CITY HALL	212 MAIN ST.	LAKE DALLAS	75065
LEWISVILLE MUNICIPAL ANNEX	1197 W. MAIN ST.	LEWISVILLE	75067
LITTLE ELM RECREATION CENTER	303 MAIN ST.	LITTLE ELM	75068
PILOT POINT SENIOR CENTER	310 S. WASHINGTON ST.	PILOT POINT	76258
STEVEN E. COPELAND GOVERNMENT CENTER	1400 FM 424	AUBREY	76227
THE COLONY GOVERNMENT CENTER	6301 MAIN ST.	THE COLONY	75056
TIMBERGLEN RECREATION CENTER	3810 TIMBERGLEN RD.	DALLAS	75287

NGÀY GIỜ CỦA CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU TẠM THỜI Ở QUẬN DENTON

Địa Điểm và Ngày	Giờ
<ul style="list-style-type: none"> SANGER CHURCH OF CHRIST, 400 N. LOCUST ST., SANGER, TEXAS 76266 	
Ngày 20 tháng Mười - 24 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Sáu)	8 a.m. - 5 p.m.
Ngày 25 tháng Mười (thứ Sáu)	7 a.m. - 7 p.m.
Ngày 27 tháng Mười - 28 tháng Mười (thứ Hai và thứ Ba)	7 a.m. - 7 p.m.
Ngày 29 tháng Mười (thứ Tư)	7 a.m. - 5 p.m.
Ngày 30 tháng Mười - 31 tháng Mười (thứ Năm và thứ Sáu)	7 a.m. - 7 p.m.
<ul style="list-style-type: none"> SVORE MUNICIPAL BUILDING, 100 MUNICIPAL DR., TROPHY CLUB, TEXAS 76262 	
Ngày 20 tháng Mười - 24 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Sáu)	8 a.m. - 5 p.m.
Ngày 25 tháng Mười (thứ Sáu)	7 a.m. - 7 p.m.
Ngày 27 tháng Mười - 31 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Sáu)	7 a.m. - 7 p.m.
<ul style="list-style-type: none"> DENTON CIVIC CENTER, 321 E. MCKINNEY ST., DENTON, TEXAS 76201 	
Ngày 20 tháng Mười - Ngày 23 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Năm)	8 a.m. - 5 p.m.
Ngày 26 tháng Mười (thứ Hai)	1 p.m. - 6 p.m.
Ngày 27 tháng Mười - 31 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Sáu)	7 a.m. - 7 p.m.
<ul style="list-style-type: none"> SYCAMORE HALL, 307 S. AVENUE B, DENTON, TEXAS 76201 	
Ngày 27 tháng Mười - 31 tháng Mười (thứ Hai đến thứ Sáu)	7 a.m. - 7 p.m.